

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงการป้องกันและ รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง กระทรวงการสื่อสาร และโทรคมนาคม กระทรวงการส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ กระทรวงการส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ กระทรวงการส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ

สภาผู้แทนราษฎร

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

เรื่อง ขอให้ตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตลพบุรี

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับการร้องเรียนจากราษฎรจำนวนมากว่า ขอให้ตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขึ้นในจังหวัดลพบุรี และได้มีการตั้งคณะไปสำรวจศึกษาสถานที่ ซึ่งมีเนื้อที่ถึง ๕ พันไร่ เพื่อเตรียมการจัดตั้งดังกล่าว ขณะนี้ทบวงมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการไปแล้วเพียงใด มีอุปสรรคขัดข้องหรือติดขัดในเรื่องใดบ้าง จึงขอเรียนถามว่า

๑. การศึกษา สำรวจ สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จังหวัดลพบุรีนี้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้เพียงใด ทบวงมหาวิทยาลัยจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

๒. ในระยะเริ่มแรกจะขอให้ทบวงมหาวิทยาลัย สร้างอาคารชั่วคราว หรืออาศัยสถานที่วิทยาลัยครูเทพสตรีไปพลางก่อน โดยดำเนินการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ นี้ จะได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เป็นเพราะเหตุใด ถ้าได้จะเริ่มดำเนินการเมื่อใด อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. รัฐบาลมีนโยบายและเป้าหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตลพบุรี โดยมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นิยม วรปัญญา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี

พรรคชาติไทย

คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๗๕ ร

ของ นายนิคม วรรณัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง ขอให้ตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตลพบุรี

ข้าพเจ้า นายสุเทพ อัครถาวร รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

๑. ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งสองโครงการนี้ต้องการและมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรสูงมาก ทั้งทางด้านกำลังคนและด้านงบประมาณ ในขณะที่ขีดความสามารถทั้งทางด้านกำลังคน และงบประมาณในการดำเนินการโครงการทั้งสองนี้มีข้อจำกัดเป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยในพื้นที่ ทั้ง ๒ จังหวัดนี้ ให้สำเร็จตามแผนพัฒนาที่รัฐบาลได้เห็นชอบแล้ว ก่อนที่จะขยายงานในพื้นที่อื่น

๒. ขณะนี้ทบวงมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ ในส่วนภูมิภาค ๕ แห่ง เพื่อร่วมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบรอบ ๕๐ ปี โดยมหาวิทยาลัยที่จะจัดตั้งใหม่นี้ จะเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค และนำความเจริญไปสู่เมืองขนาดเล็กหรือที่ยังไม่เจริญมากนัก ซึ่งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ จะได้เร่งรีบดำเนินการพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดเป้าหมายการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ ทั้ง ๕ แห่งนี้ ให้สอดคล้องกับการกระจายความเจริญสู่ส่วนภูมิภาค และโอกาสในการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงรุก และเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาของชาติโดยรวมต่อไป